



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๖๕ ๖๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ของนิติบุคคล  
อาคารชุดขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๗/อ.๑๙๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า นิติบุคคลอาคารชุด ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท ๖๒/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยขอปรับเปลี่ยนความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จากสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เดือนละ ๑ ครั้ง หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน โดยสำนักงานโยธา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จึงขอส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ของนิติบุคคลอาคารชุด ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ของนิติบุคคลอาคารชุดขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท ๖๒/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามขั้นตอน การพิจารณารายงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ของนิติบุคคลอาคารชุด ขาโต้ว อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ โดยขอเปลี่ยนแปลงความถี่ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จากเดิมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ...

โครงการ ขาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ให้มีความถี่ในการตรวจวัดพารามิเตอร์ Coliform Bacteria, E.Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เป็นความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้ง และความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ พร้อมทั้งให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้นิติบุคคลอาคารชุด ขาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 แจ้งเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านโครงการดังกล่าวเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร และกรมที่ดินเพื่อทราบ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เอี่ยมฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th